

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN KHẢO CỔ HỌC

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2016

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO QUỐC TẾ

“BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA DƯỚI NƯỚC VÌ LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG:

SỰ CHIA SẺ KINH NGHIỆM GIỮA CÁC QUỐC GIA”

Kính gửi:.....

Di sản văn hoá dưới nước là một phần của di sản nhân loại, có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin vô giá về mối liên hệ giữa văn hóa và kinh tế, mô hình di cư và thương mại, sản xuất và xuất khẩu trong quá khứ. Trong những thập kỷ gần đây, nó đã ngày càng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của xã hội và nâng cao nhận thức cộng đồng. Tuy nhiên, di sản văn hóa dưới nước trên toàn thế giới đang gặp nguy hiểm và phải đối mặt với rất nhiều mối đe dọa, như là các hoạt động trực tiếp dưới nước của con người, sự xâm nhập của máy móc, thiết bị và công trình kỹ thuật, hoặc tác động của thiên nhiên, hay do nhiều nguyên nhân khác.

Thực tế đã chỉ ra rằng, để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dưới nước, cộng đồng và các di sản phải được xích lại gần nhau và chỉ ra cho cộng đồng những giá trị mà di sản mang lại, bao gồm cả giá trị kinh tế. Đây là một hướng tiếp cận quan trọng để nâng cao nhận thức của công chúng về bảo vệ di sản văn hóa nói chung và di sản văn hóa dưới nước nói riêng.

Hội thảo **“Bảo tồn Di sản văn hóa dưới nước vì lợi ích cộng đồng: sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia”** là cơ hội để thảo luận, chia sẻ, học hỏi và là cách thực hành tốt nhất, đồng thời là bài học để quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dưới nước một cách thích hợp nhất.

Hội thảo mang lại cơ hội cho các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm mục tiêu phát triển nền khảo cổ học dưới nước và chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dưới nước.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham gia viết bài tham luận theo các nội dung sau:

- BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ DƯỚI NƯỚC : các vấn đề kỹ thuật và phương pháp
- BÀI HỌC CHO QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA DƯỚI NƯỚC
- DI SẢN VĂN HOÁ DƯỚI NƯỚC : VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CHO CỘNG ĐỒNG
- HỢP TÁC QUỐC TẾ : tìm kiếm và phát triển cơ hội hợp tác quốc tế về nghiên cứu và xây dựng nguồn nhân lực



Đơn vị tổ chức

Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam
Ủy ban Quốc gia Unesco Việt Nam

Thời gian và địa điểm:

Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Thời gian: Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 năm 2016 (Bao gồm cả thời gian tham quan di tích)

Lịch đăng ký và nhận bài

Thời gian đăng ký và nộp tóm tắt: Đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2016

Thời gian nộp bài viết: Đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2016

Thời gian trình bày: 20 phút, bao gồm 5 phút thảo luận

Thể lệ báo cáo: (Bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh)

Báo cáo tóm tắt: Dài từ 150 đến 250 từ.

Báo cáo toàn văn: Dài từ 10 đến 15 trang (bao gồm cả tài liệu tham khảo).

Các báo cáo được đánh máy trên khổ giấy A4 (lề trái 3,5cm, lề phải 2cm, cách trên 3cm, cách dưới 3cm, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng Multiple 1.3pt)

Đăng kí tham dự, báo cáo tóm tắt và toàn văn xin gửi về địa chỉ email: hoithaodsvhdn2016@gmail.com (Ban tổ chức chỉ tiếp nhận các bài viết có nội dung thuộc các chủ đề nêu trên)

Hỗ trợ từ Ban Tổ chức

Các đại biểu có báo cáo được lựa chọn nhận được giấy mời chính thức của Ban Tổ chức sẽ được hỗ trợ ăn, ở trong thời gian tổ chức hội thảo. Đưa đón từ sân bay Đà Nẵng đến địa điểm tổ chức hội thảo và các chi phí tham quan di tích.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ths. Nguyễn Thu Hiền

Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Email: hoithaodsvhdn2016@gmail.com

Điện thoại: (84-4)-3.9333.201

Mobile: 0912.872.282

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



PGS.TS. Nguyễn Giang Hải

Viện trưởng Viện Khảo cổ học

